

# Tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường đã mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt tăng cường tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh gắn với các môn học.



Cô và trò Trường Mầm non Sơn Ca (thành phố Thái Bình) tưới rau trên vườn cây của nhà trường.

Mầm non là cấp học có số trường tổ chức các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm nhiều nhất. Tại Trường Mầm non Sơn Ca (thành phố Thái Bình), nhằm giúp trẻ hiểu hơn về các bữa ăn hàng ngày, nhà trường đã thiết kế một vườn rau sạch ngay trên sân thượng của trường. Cô giáo Trần Thị Minh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Thời gian vừa qua, một số trường mầm non ở nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức trồng rau rất hiệu quả. Với mục đích tăng thêm nguồn thực phẩm an toàn cho trẻ, đặc biệt để trẻ được tham gia các giờ học trải nghiệm bổ ích, nhà trường đã quyết định trồng rau trên sân thượng. Với diện tích 70m<sup>2</sup>, hơn 250 chậu rau, sau một năm thực hiện, vườn rau không chỉ cung cấp thêm nguồn rau sạch cho những bữa ăn mà còn là nơi để học sinh trong trường được khám phá thế giới thực vật qua các hoạt động trải nghiệm như tưới rau, nhổ cỏ, bắt sâu, thu hoạch rau. Chị Nguyễn Thu Trang, phường Bó Xuyên (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Sau một thời gian được làm quen với vườn rau tại trường, con đã biết phân biệt các loại rau, đặc biệt con rất thích ăn rau trong bữa ăn chính. Không riêng Trường Mầm non Sơn Ca, tại nhiều trường mầm non

khác trong tỉnh như Trường Mầm non Thanh Nê (Kiến Xương), Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên, Trường Mầm non Ikids..., các bé đều được tham gia các hoạt động trải nghiệm, gắn gũi với đời sống hàng ngày như học cách chế biến những món ăn đơn giản. Đối với cấp tiểu học, trung học, nhiều trường trong tỉnh chọn các hoạt động trải nghiệm như dạy hát chèo, tham quan di tích lịch sử, tham các mô hình sản xuất... Năm học vừa qua, Thái Thụy là một trong những huyện tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chú trọng, quan tâm hơn đến các hoạt động thực tiễn, trải nghiệm của học sinh gắn liền với lao động sản xuất. Phòng đã chỉ đạo các trường tăng cường áp dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn. Nhiều trường đã tổ chức cho học sinh đi tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử tại địa phương. Đặc biệt, với đặc thù là huyện ven biển có nhiều hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, một số trường đã khuyến khích tổ chức cho học sinh tham quan các mô hình nuôi trồng thủy sản, đồng thời hỗ trợ các em sáng tạo

ra các sản phẩm khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống. Chỉ riêng năm học vừa qua, Thái Thụy có 7 sản phẩm khoa học (trong 15 sản phẩm khoa học của tỉnh) được tham dự các cuộc thi khoa học kỹ thuật trên toàn quốc. Để có được kết quả trên, huyện đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp dân nhân, kêu gọi người dân cùng phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo để tạo môi trường lành mạnh cho các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của học sinh. Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo đã và đang được nhiều trường trên địa bàn tỉnh thực hiện rất linh hoạt, phong phú. Thông qua các hoạt động thực tiễn, học sinh tiểu học trở nên tự chủ hơn, biết chia sẻ và quan tâm tới mọi người xung quanh. Việc tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh là một trong những hoạt động mang lại hiệu quả tích cực nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh ở mỗi cấp học, góp phần thúc đẩy công tác giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường.

DẶNG ANH

Ngay từ đầu tháng 8, công tác chuẩn bị cho năm học 2017 - 2018 đã được các bậc học ở huyện Hưng Hà tiến hành thực hiện. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng đón năm học mới đã cơ bản hoàn tất.

Cô giáo Hoàng Minh Thư, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã chủ động tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, hệ thống lớp học, đồng thời kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy để có hướng mua sắm, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho việc dạy và học. Hiện nay, nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện xây dựng khu nhà để xe và khu công trình phụ để phục vụ năm học mới. Còn tại Trường Tiểu học Bùi Hữu Diên, xã Chí Hòa, các thầy cô giáo cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ đón 450 học sinh vào năm học mới. Đến nay, nhà trường đã có đầy

# HƯNG HÀ Trước thềm năm học mới



Học sinh trường THCS xã Thống Nhất chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

## Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà



Để năm học 2017 - 2018 diễn ra theo kế hoạch và đạt hiệu quả cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường làm tốt việc huy động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp học. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, bảo đảm theo chỉ tiêu kế hoạch năm học. Phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt chế độ, chính sách của nhà nước dành cho giáo viên và học sinh. Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"... Các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì kỷ cương, nề nếp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tích cực chủ động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

## Cô giáo Ngô Thị Thu Liên, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến



Năm học 2016 - 2017, nhà trường chỉ có 8 phòng học với 12 lớp nên học sinh phải học hai ca. Vì vậy, trong dịp hè, nhà trường tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương hoàn thiện tiếp 6 phòng học đang xây dựng để năm học mới thầy và trò nhà trường có đủ phòng học cho việc tổ chức học một ca. Hiện nay, nhà trường đang tiến hành thu dọn vệ sinh, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, đồng thời triển khai kế hoạch, phương pháp giảng dạy để bảo đảm đạt kết quả cao ngay từ những buổi lên lớp đầu năm học.

## Cô giáo Nguyễn Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình



Dự kiến năm học 2017 - 2018 nhà trường sẽ huy động 100% học sinh trong độ tuổi mẫu giáo và trên 60% học sinh nhà trẻ đến trường. Hiện nhà trường có 6 phòng học và đang tiếp tục xây dựng thêm 4 phòng học, theo kế hoạch đến đầu học kỳ hai năm học này sẽ đưa 4 phòng học này vào sử dụng. Nhà trường cũng đã tổ chức họp giáo viên phân công nhiệm vụ và tiến hành thu dọn vệ sinh, luyện tập nề nếp, văn nghệ cho học sinh để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

MAI THỤ



Cô và trò Trường THCS Văn Lang làm đẹp cảnh quan đón năm học mới.



Trường Mầm non xã Chí Hòa sẵn sàng vào năm học mới

đủ phòng học, khuôn viên, sân chơi cùng các phòng chức năng đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, các đồ dùng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đều đã được tu sửa, bảo đảm chất lượng trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Theo ông Phạm Văn Chủ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Ngoài việc chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, các trường còn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ học sinh trong việc trang bị sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con đối tượng chính sách. Phòng cũng tích cực tham mưu với các địa phương tăng cường đầu tư nguồn lực tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho năm học mới của các trường. Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và giáo viên.

# VŨ THƯ Chuẩn bị nhân sự cho đại hội công đoàn cơ sở



Chăm lo đời sống cho người lao động góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Xác định công tác nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần mang lại thành công của đại hội, từ đầu năm đến nay, cùng với việc chuẩn bị nội dung cho đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, các công đoàn cơ sở huyện Vũ Thư chủ trọng lựa chọn nhân sự bảo đảm theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện. Đại hội Công đoàn Chi cục Thuế huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo kế hoạch tổ chức vào tháng 8/2017 nhưng ngay từ cuối tháng 6 mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội từ xây dựng kế hoạch tổ chức, dự kiến số lượng đại biểu chính thức, dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký đến việc xây dựng báo cáo chính trị... đã được Công đoàn Chi cục Thuế huyện Vũ Thư xây dựng chi tiết, cụ thể, trong đó việc lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành được đặc biệt chú trọng. Ngày 16/8, dự Đại hội Công đoàn Chi cục Thuế huyện Vũ Thư, được trực tiếp chứng kiến các đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành, sau khi

công bố kết quả bỏ phiếu các nhân sự đều được tín nhiệm với số phiếu cao. Huyện Vũ Thư hiện có 167 công đoàn cơ sở bao gồm công đoàn khối đơn vị sự nghiệp, khối doanh nghiệp, công đoàn các xã, thị trấn và công đoàn khối cơ quan, trường học. Để chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức vào quý I/2018, từ cuối tháng 3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch cho cán bộ công đoàn cơ sở, hướng dẫn công tác tuyên truyền đến các cấp công đoàn, tổ chức đại hội điểm. Riêng công tác nhân sự tham gia ban chấp hành, Liên đoàn Lao động huyện trực tiếp xuống các công đoàn cơ sở duyệt nhân sự, trong đó tập trung vào các tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia ban chấp hành, đồng thời tổ chức hội nghị ban chấp hành để lấy ý kiến của các thành viên trong ban chấp hành và tổ chức lấy ý kiến giới thiệu của các tổ công đoàn. Ông

Phạm Văn Trinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND huyện về chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X Công đoàn huyện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung, công tác nhân sự để chuẩn bị đại hội các cấp công đoàn cơ sở trong huyện. Để cụ thể hóa chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND huyện, chúng tôi đã bám sát xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị về công tác chuẩn bị, nội dung, công tác nhân sự, thời gian kế hoạch tổ chức đại hội. Theo kế hoạch các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 9, sớm 3 tháng theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đến thời điểm này, ngoài 33 công đoàn cơ sở đã tổ chức xong đại hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục chỉ đạo và duyệt chương trình đại hội tại các công đoàn cơ sở. Các công đoàn cơ sở đã nghiêm túc thực

hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện và tổ chức đại hội theo đúng nội dung chương trình đã đề ra. Với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư và sự vào cuộc tích cực của các công

đoàn cơ sở, việc chuẩn bị tốt nhân sự là tiền đề để tổ chức thành công đại hội, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới.

NGUYỄN CƯỜNG



Công nhân Công ty TNHH Quang Huy, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) tích cực sản xuất.